

กาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน



กาลเท็กซ์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “กาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน” ยกทัพผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืน

บริษัท เซฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาลเท็กซ์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “กาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ระดมทีมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาพัฒนาดูแลเพื่อนบ้านใกล้เคียง พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสายตา ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของชุมชนกว่า 300 ครอบครัว แก่ชุมชน โรงเรียนแม่มะลิ และชุมชนกาลเท็กซ์ ณ บริเวณ ที่ทำการบริษัท เซฟรอน (ไทย) ถนนพระรามที่ 3 กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

นายชาลมาน ชาตัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซฟรอน (ไทย) จำกัด กล่าวในโอกาสเป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรม “กาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน” ว่า “โครงการนี้เป็นโครงการเพื่อสังคมประจำปี ที่เรา ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับที่ทำการบริษัทฯ รวมถึงกระชับความสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อนบ้านให้ดียิ่งขึ้น โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือร่วมใจจาก หน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างดี อาทิ สำนักงานเขตยานนาวา และสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ รวมถึงพนักงาน ของกาลเท็กซ์ ซึ่งกิจกรรมในปีนีทางเซฟรอนได้มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพสายตา โดยจัดกิจกรรมให้บริการตรวจวัด สายตา พร้อมตัดแว่นฟรี ให้แก่พี่น้องที่มีปัญหาทางด้านสายตา รวมทั้งจัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว ตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ส่งมอบให้กับพี่น้องทั้งชุมชนโรงเรียนแม่มะลิ และชุมชนกาลเท็กซ์อีกด้วย”

ด้านนางมะลิ สันตติทรัพย์ ประธานชุมชนโรงเรียนแม่มะลิ และนายสุทิน เรืองเอี่ยม ประธานชุมชนกาลเท็กซ์ ได้กล่าว ถึงความรู้สึก และการที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ว่า “รู้สึกดีใจที่กาลเท็กซ์ให้ความสำคัญ และมีส่วนร่วมภายในชุมชน ต้องขอขอบคุณทางกาลเท็กซ์เป็นอย่างมาก ที่ได้ระดมทั้งร่างกายและแรงใจมาช่วยเหลือ และจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อชาวชุมชนทั้ง 2 ชุมชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในปีนี้อัดกิจกรรมตรวจวัดสายตา และตัดแว่น ฟรี ทำให้พี่น้องเรามีสุขภาพสายตาที่ดี มีแว่นอ่านหนังสือ และทำให้การทำกิจวัตรประจำวันมีความสะดวกมากขึ้น รวมถึงพืชผักสวนครัวกว่า 300 ต้น ที่พนักงานกาลเท็กซ์ร่วมใจกันปลูก และนำมามอบให้ ทำให้มีผักสวนครัวปลอด สารพิษไว้รับประทาน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ต่อชาวชุมชนมากๆ พวกเราทั้งชาวโรงเรียนแม่มะลิ และกา ลเท็กซ์ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมดีๆ แบบนี้กับกาลเท็กซ์ค่ะ”

กิจกรรม “กาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน” เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่กาลเท็กซ์มุ่งมั่นเดินหน้าสานต่อมา อย่างต่อเนื่อง เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญของบริษัทฯ ในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนในการทำกิจกรรม และ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความรักความสามัคคีต่อกันภายในชุมชน เป็นพลังชุมชนในการทำกิจกรรมให้ประสบผลสำเร็จมีความเข้มแข็ง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท เซฟรอน (ไทย) จำกัด ด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งการตอบแทนสังคม”